



ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ (ขายรวมทุกรายการ) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

กำหนดวันดูสภาพพัสดุ และวันขายทอดตลาด เป็นวันเดียวกัน คือ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมลงทะเบียน และจะเริ่มประมูลราคา ด้วยปากเปล่า ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน เลขที่ ๘๔/๑ ม. ๒ ต. เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลพัสดุดังกล่าวที่ใช้แล้วชำรุด จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงนามรับรองเพื่อแสดงแก่คณะกรรมการ เวลาลงทะเบียน ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลราคาแต่ไม่ได้ดูสภาพพัสดุดังกล่าว ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว ผู้ไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด

๒.๑ จะขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒ รายการ จะดำเนินการขายรวม ไม่แยกขาย แต่ละรายการ (ขายรวมทุกรายการ) โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจาตามหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขเพื่อให้พัสดุดังกล่าวมีสภาพดีขึ้นกว่าสภาพที่ปรากฏได้

๒.๒ คณะกรรมการจะแจ้งราคาขายทอดตลาดขั้นต่ำในแต่ละรายการที่จะขาย ให้ผู้ประมูลซื้อทราบก่อนการ ให้ผู้ประมูลราคาเสนอราคาด้วยวาจา และการเสนอราคาครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของพัสดุดังกล่าวที่จะขาย การตัดสินใจซื้อขายในเรื่องตัวบุคคล ผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาด นั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการขายทอดตลาดยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป ทั้งนี้การตัดสินใจซื้อขายของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดให้ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป ทั้งนี้การตัดสินใจซื้อขายของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด

๒.๓ ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางของพัสดุที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดไว้

๒.๔ ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องชำระราคาเป็นเงินสด เต็มจำนวน เมื่อการประมูลบริบูรณ์ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที และเป็นผู้รับผิดชอบเสียดำเนินการ การโอน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดจากซื้อขายเองทั้งสิ้น โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

๒.๕ ผู้ประมูลได้ ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๒.๖ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด
ในครั้งนี้เสียก็ได้ แล้วแต่เห็นสมควร หรือประโยชน์ของทางราชการ โดยผู้เข้าประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงเอกฉันท์และให้ถือคำชี้ขาดดังกล่าวเป็นที่ยุติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถือว่าผู้เข้า
ประมูลราคาทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีแล้ว และ
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นางสาวสุรีย์พร สุรศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บัญชีรายละเอียดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน

ลำดับ ที่	ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	จำนวน	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ เชฟโรเล็ต Colorado หมายเลขทะเบียน กต ๖๒๐๐ ลำพูน	๑ คัน	} ๕๐,๐๐๐.-	
๒	หลังคาไฟเบอร์กลาสของรถยนต์ ทะเบียน กต ๖๒๐๐ ลำพูน	๑ หลัง		
	รวม	๒ รายการ	๕๐,๐๐๐.-	

(นางสาวกมลวรรณ เมฆมนต์)
ประธานกรรมการ

(นายชวลิต มะโนธรรม)
กรรมการ

(นายนิคม ดีใหม่)
กรรมการ